



ประกาศสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต

เรื่อง ประกาศขายรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก

ด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต มีความประสงค์จะขายรถยนต์ใช้แล้วของทางราชการ ได้แก่ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Hiace Commuter แบบ LH222 ปี 2551 ขนาด 15 ที่นั่ง เครื่องยนต์ ดีเซล ขนาด 2,986 ซีซี เกียร์ธรรมดา โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. คณะกรรมการขายซากรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จะพิจารณาขายให้กับผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุด โดยราคาที่เสนอดังกล่าว ต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งกำหนดไว้ที่ 4,050 USD และผู้ซื้อจะต้องออกเงินค่าภาษีนำเข้ารถ ในอัตราร้อยละ 25 ของราคาเครื่องยนต์โดยสารขนาดเล็กที่ได้นำเข้าประเทศปากีสถาน ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้รับการยกเว้นจากสิทธิทางการทูต รวมถึง ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ซื้อจะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะกรรมการขายซากรถยนต์โดยสารขนาดเล็กกำหนด หากปรากฏว่า ราคาที่มีผู้เสนอซื้อนั้น ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คณะกรรมการขายซากรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ขอสงวนสิทธิ์ระงับการขาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

2. ผู้ซื้อจะต้องยอมรับเงื่อนไขว่า รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต จะถูกส่งมอบให้กับผู้ซื้อที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต ภายหลังจากที่สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต ได้รับรถยนต์โดยสารขนาดเล็กคันใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า จะได้รับ ในห้วง ส.ค. - ก.ย. 63

3. รถยนต์โดยสารขนาดเล็กดังกล่าว ถูกใช้งานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 12 ปี จึงมีสภาพตามอายุการใช้งาน ผู้ซื้อไม่สามารถเรียกร้องค่าซ่อมบำรุง หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ขาย

หากผู้ใดสนใจ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเสนอราคาได้ที่ ณ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต (Diplomatic Enclave, Plot 1 – 20, Sector G – 5, Islamabad) โทร. 03181977048 E – mail : adisak37@hotmail.com ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 1200

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงอิสลามาบัต



Official used – van, Hiace Commuter LH222
diesel engine 2,986 CC manual transmission (imported from Japan in 2008)

